

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงข้อมูลสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ


เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

คำเพื่อการตกลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมและอาจล้าสมัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิจำนวน 576.90 ล้านบาท คิดเป็น 30.63% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทแสดงสินค้ำคงเหลือในมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยกลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้ำคงเหลือและบันทึกผลขาดทุนหากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าต้นทุนของสินค้ำคงเหลือ รวมถึงประมาณการมูลค่าสำหรับสินค้ำคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า ซึ่งการประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและภาวะการณ์ของตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้ารวมถึง

1. สอบถามผู้บริหารในการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2. ทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีทางบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญของระบบสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ
3. สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยทดสอบความถูกต้องของตัวอย่างข้อมูล โดยเปรียบเทียบราคาที่คาดว่าจะขายได้กับเอกสารการขายภายหลังวันสิ้นปี ราคาขายในอดีตหรือรายการราคาสินค้ำ และแผนการจัดจำหน่าย ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับการประมาณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
4. พิจารณาสินค้ำคงเหลือเคลื่อนไหวช้า ด้วยการประเมินรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้ำคงเหลือว่า จัดทำถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ โดยการกระทบยอดกับรายงานสินค้ำคงเหลือ สุ่มทดสอบการคำนวณอายุของสินค้ำคงเหลือและสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าสินค้ำคงเหลือถูกจัดประเภทไว้ในช่วงอายุที่เหมาะสมหรือไม่
5. สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือเคลื่อนไหวช้า โดยการเปรียบเทียบประมาณการเกี่ยวกับสินค้ำล้าสมัยกับข้อมูลในอดีต แผนการจัดจำหน่ายของบริษัท และปัจจัยตลาดที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้ำคงเหลือ
6. พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงเหลือของบริษัทตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

การรับรู้รายได้จากการขายและบริการ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องแต่งกายชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์การกีฬา โดยผ่านช่องทางจำหน่ายหลายช่องทาง และให้บริการกับลูกค้าหลากหลายประเภท ซึ่งการจำหน่ายในแต่ละช่องทางมีเงื่อนไขการขายสินค้าที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีจำนวนรายการของการรับรู้รายได้ในปริมาณมาก และมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลรายการเข้าสู่การจัดทำงบการเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญ กับความถูกต้องในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายเครื่องแต่งกายชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์การกีฬาของกลุ่มบริษัท

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้ารวมถึง

1. ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการควบคุมภายในที่บริษัทออกแบบไว้
2. สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นระหว่างปี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและสอดคล้องกันกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
3. ตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขาย ทั้งช่วงก่อนและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
4. ตรวจสอบการออกใบลดหนี้ หลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากการขายแบบแยกย่อย เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการขายที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

๑๓

จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร



(นางสาวอริสา ชุมวิสูตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	116,046,089.03	325,006,922.92	111,439,849.35	316,606,002.56
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	524,303,053.52	357,138,079.04	489,723,467.81	356,645,823.81
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	7,428,660.00	13,873,713.02
สินค้าคงเหลือ	7	576,900,464.20	529,880,306.41	549,647,434.50	505,562,498.02
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	300,001,907.91	200,001,902.24	300,001,907.91	200,001,902.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,827,372.32	3,343,119.20	2,827,372.32	3,343,119.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,520,078,886.98	1,415,370,329.81	1,461,068,691.89	1,396,033,058.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8	10,712,583.04	50,712,583.04	10,712,583.04	50,712,583.04
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9.1	-	-	88,254,483.19	46,663,030.90
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	37,000,000.00	-	37,000,000.00	-
ที่ดินและอุปกรณ์	11	66,774,184.27	113,700,807.53	66,657,059.06	113,524,869.74
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	164,655,550.74	152,701,693.80	159,468,216.51	142,615,946.32
ค่าความนิยม	9.2	2,531,340.66	2,625,225.02	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	61,649,517.59	46,513,003.13	57,473,075.41	41,218,485.19
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าสินทรัพย์		1,054,483.80	4,920,157.89	1,054,483.80	4,920,157.89
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	14,489,273.26	12,620,019.86	14,489,273.26	11,903,279.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,479,525.03	553,546.09	3,119,857.39	542,426.39
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		363,346,458.39	384,347,036.36	438,229,031.66	412,100,779.08
รวมสินทรัพย์		1,883,425,345.37	1,799,717,366.17	1,899,297,723.55	1,808,133,837.93



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 16	210,457,528.07	202,439,113.06	202,559,336.55	198,900,106.64
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	35,441,224.89	25,586,383.42	30,340,915.08	20,674,082.27
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		20,849,135.76	25,663,297.00	20,813,494.06	25,663,297.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,078,039.01	8,667,890.31	5,078,039.01	8,667,890.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		271,825,927.73	262,356,683.79	258,791,784.70	253,905,376.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12	121,394,480.99	115,899,433.38	120,985,956.66	110,187,440.64
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	5,868,612.20	4,034,571.71	5,868,612.20	4,034,571.71
ประมาณการหนี้สินค่ารถดอน		9,623,316.55	7,318,321.20	9,623,316.55	7,318,321.20
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	497,590.58	553,685.17	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,728,511.26	2,088,520.26	2,728,511.26	2,088,520.26
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		140,112,511.58	129,894,531.72	139,206,396.67	123,628,853.81
รวมหนี้สิน		411,938,439.31	392,251,215.51	397,998,181.37	377,534,230.03



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,006,596,214.93	1,006,596,214.93	1,006,596,214.93	1,006,596,214.93
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจ	9.1 (5,676,428.14)	(5,676,428.14)	-	-
หุ้นทุนซื้อคืน	18 (66,705,375.00)	(46,350,795.00)	(66,705,375.00)	(46,350,795.00)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	19 20,448,277.90	13,000,725.02	20,448,277.90	13,000,725.02
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	18 66,705,375.00	46,350,795.00	66,705,375.00	46,350,795.00
ยังไม่ได้จัดสรร	152,811,054.67	92,683,471.48	174,255,049.35	111,002,667.95
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,692,213.30)	862,167.37	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,471,486,906.06	1,407,466,150.66	1,501,299,542.18	1,430,599,607.90
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,883,425,345.37	1,799,717,366.17	1,899,297,723.55	1,808,133,837.93



(Handwritten signature in blue ink)

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

(Handwritten signature in blue ink)

ดวงใจ พรหมวิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	4, 26	1,553,476,162.11	1,224,596,350.59	1,491,096,384.97	1,208,435,887.21
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	14	-	2,086,447.08	-	2,086,447.08
รายได้อื่น	4	21,304,139.13	26,415,102.88	20,729,617.72	26,408,286.63
รวมรายได้		1,574,780,301.24	1,253,097,900.55	1,511,826,002.69	1,236,930,620.92
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ	4	792,671,915.81	639,204,583.83	757,174,634.08	630,517,392.77
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4	460,615,308.12	325,623,158.45	440,698,061.47	313,702,547.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		124,238,850.06	115,782,000.83	114,803,629.39	99,036,278.56
รวมค่าใช้จ่าย		1,377,526,073.99	1,080,609,743.11	1,312,676,324.94	1,043,256,219.26
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		197,254,227.25	172,488,157.44	199,149,677.75	193,674,401.66
ต้นทุนทางการเงิน		9,582,066.71	8,885,324.23	9,140,670.85	8,312,445.87
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		187,672,160.54	163,602,833.21	190,009,006.90	185,361,955.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	38,786,240.63	36,218,419.67	37,998,288.78	36,410,898.12
กำไรสำหรับปี		148,885,919.91	127,384,413.54	152,010,718.12	148,951,057.67
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้สุทธิจากภาษีเงินได้		(575,503.84)	(837,415.77)	(575,503.84)	(837,415.77)
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(3,554,380.67)	777,144.40	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(4,129,884.51)	(60,271.37)	(575,503.84)	(837,415.77)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		144,756,035.40	127,324,142.17	151,435,214.28	148,113,641.90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	23	0.25	0.21	0.26	0.25



หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนต่ำกว่าทุน จากการรวมธุรกิจ	หุ้นทุนซื้อคืน	งบการเงินรวม		กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	การแปลงค่า งบการเงิน	ยังไม่ได้จัดสรร	
					จัดสรรแล้ว	จัดสรรเป็น สำรองหุ้นทุนซื้อคืน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	300,000,000.00	1,006,596,214.93	-	-	-	6,606,904.65	-	-	127,204,432.94	85,022.97	1,440,492,575.49
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจ เงินปันผลจ่าย	-	-	(5,676,428.14)	-	-	-	-	-	5,676,428.14	-	-
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	6,393,820.37	-	-	(113,999,772.00)	-	(113,999,772.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,393,820.37)	-	-
โอนกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	(46,350,795.00)	-	-	-	-	126,546,997.77	777,144.40	127,324,142.17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	300,000,000.00	1,006,596,214.93	(5,676,428.14)	(46,350,795.00)	-	13,000,725.02	46,350,795.00	-	92,683,471.48	862,167.37	1,407,466,150.66
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,380,700.00)	-	(60,380,700.00)
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	7,447,552.88	-	-	(7,447,552.88)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-	148,310,416.07	(3,554,380.67)	144,756,035.40
โอนกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	(20,354,580.00)	-	-	-	-	-	-	(20,354,580.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	300,000,000.00	1,006,596,214.93	(5,676,428.14)	(66,705,375.00)	-	20,448,277.90	66,705,375.00	20,354,580.00	152,811,054.67	(2,692,213.30)	1,471,486,906.06

วิศิษฐ์ วนะดีศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมพิเศษ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม			กำไรสุทธิ	
				จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม จัดสรรเป็น สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	300,000,000.00	1,006,596,214.93	-	6,606,904.65	-	129,633,413.42	1,442,836,533.00	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(113,999,772.00)	(113,999,772.00)	
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	6,393,820.37	-	(6,393,820.37)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	148,113,641.90	148,113,641.90	
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	(46,350,795.00)	-	-	-	(46,350,795.00)	
โอนกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	46,350,795.00	(46,350,795.00)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	300,000,000.00	1,006,596,214.93	(46,350,795.00)	13,000,725.02	46,350,795.00	111,002,667.95	1,430,599,607.90	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(60,380,700.00)	(60,380,700.00)	
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	7,447,552.88	-	(7,447,552.88)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	151,435,214.28	151,435,214.28	
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	(20,354,580.00)	-	-	-	(20,354,580.00)	
โอนกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	20,354,580.00	(20,354,580.00)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	300,000,000.00	1,006,596,214.93	(66,705,375.00)	20,448,277.90	66,705,375.00	174,255,049.35	1,501,299,542.18	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

WARRIX

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
ดวงใจ พรหมวิเศษ

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	148,885,919.91	127,384,413.54	152,010,718.12	148,951,057.67
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,408,022.33	54,101,960.32	67,520,941.00	48,328,605.84
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	2,143,020.91	-	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(81,797.95)	(128,519.11)	(81,797.95)	(128,519.11)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	(2,086,447.08)	-	(2,086,447.08)
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,235,131.97	(821,141.45)	2,805,235.42	(821,141.45)
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	(975,502.98)	9,073,237.93	(65,285.52)	8,362,616.79
ประมาณการรับคืนสินค้า	-	1,236,867.55	-	1,236,867.55
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย	227,848.02	-	227,848.02	-
กำไรจากการแปลงหนี้เป็นทุน	-	-	(567,739.27)	-
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,114,660.69	728,317.19	1,114,660.69	728,317.19
ดอกเบี้ยรับ	(8,151,036.84)	(6,044,708.70)	(8,315,335.83)	(6,158,798.70)
ดอกเบี้ยจ่าย	9,456,188.07	8,822,962.45	9,014,792.21	8,250,084.09
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	38,786,240.63	36,218,419.67	37,998,288.78	36,410,898.12
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	265,902,657.32	230,761,268.25	261,865,649.14	243,577,459.88
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ถูกหักการค้าและถูกหนีหมนเวียนอื่น	(171,385,193.01)	(1,382,900.78)	(135,618,114.38)	(6,892,741.07)
สินค้าคงเหลือ	(46,044,654.81)	(78,239,987.96)	(44,019,650.96)	(65,538,759.31)
สินทรัพย์หมนเวียนอื่น	515,746.88	1,988,778.33	515,746.88	1,988,778.33
สินทรัพย์ไม่หมนเวียนอื่น	(2,566,311.30)	28,136.98	(2,577,431.00)	39,256.68



บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	9,278,596.73	(134,156,820.54)	4,919,411.63	(135,305,978.98)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,589,851.30)	6,564,633.76	(3,589,851.30)	6,843,672.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	639,991.00	816,151.23	639,991.00	816,151.23
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	52,750,981.51	26,379,259.27	82,135,751.01	45,527,838.79
จ่ายภาษีเงินได้	(45,254,567.71)	(34,836,455.04)	(45,290,209.41)	(34,609,175.97)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	7,496,413.80	(8,457,195.77)	36,845,541.60	10,918,662.82
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(7,635,000.00)	(14,244,746.96)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(27,150,000.00)	(30,144,000.00)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ	-	(20,167,870.11)	-	(5,140,186.92)
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	(60,000,005.67)	(50,714,485.28)	(60,000,005.67)	(50,714,485.28)
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระผูกพันลดลง	-	126,200,932.56	-	126,200,932.56
เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์	(17,048,476.35)	(47,436,162.56)	(17,048,476.35)	(47,264,077.02)
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้	(3,208,760.00)	(5,919,492.13)	(3,208,760.00)	(5,658,672.90)
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(18,960,587.04)	(21,129,265.63)	(18,960,587.04)	(21,129,265.63)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	199,541.11	23,457.94	199,541.11	23,457.94
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	980,374.00	-	980,374.00
เงินรับดอกเบี้ย	7,776,455.76	4,118,920.28	8,050,570.79	4,118,920.28
เงินสดสุทธิใช้ไป ในกิจกรรมลงทุน	(91,241,832.19)	(14,043,590.93)	(125,752,717.16)	(42,971,749.93)



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(20,110,000.00)	-	(20,110,000.00)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31,574,761.63)	(25,799,460.37)	(26,634,799.92)	(21,638,121.60)
เงินจ่ายคอกเบี้ย	(9,333,310.12)	(8,778,035.64)	(8,891,914.26)	(8,205,157.28)
จ่ายเงินปันผล	(60,380,700.00)	(113,999,772.00)	(60,380,700.00)	(113,999,772.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	(20,354,580.00)	(46,350,795.00)	(20,354,580.00)	(46,350,795.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(121,643,351.75)	(215,038,063.01)	(116,261,994.18)	(210,303,845.88)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,016.53	(132,885.03)	3,016.53	(132,885.03)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(3,575,080.28)	1,030,308.22	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(208,960,833.89)	(236,641,426.52)	(205,166,153.21)	(242,489,818.02)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	325,006,922.92	561,648,349.44	316,606,002.56	559,095,820.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	5 116,046,089.03	325,006,922.92	111,439,849.35	316,606,002.56

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม


รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,260,181.72)	2,559,802.48	(1,260,181.72)	2,559,802.48
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	-	505,040.00	-	505,040.00
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า	47,441,621.29	111,028,840.59	47,441,621.29	96,643,778.45
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าสินทรัพย์ลดลง	3,865,678.09	-	3,865,678.09	-
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพ				
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน	4, 9.1 -	-	14,441,452.29	-
ประมาณการหนี้สินค่าผ่อนเพิ่ม	2,182,117.40	-	2,182,117.40	-
รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจากการควบรวมธุรกิจ	-	5,676,428.14	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้




วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

(ก) ภูมิถิ่นาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยมีสำนักงานอยู่ที่

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(ข) ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก โดยเป็นผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกาย ชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์การกีฬา ในประเทศและต่างประเทศ และคลินิกกายภาพบำบัด

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะ เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายงบการเงิน

งบการเงินนี้ฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่ มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ ภาษาไทยเป็นหลัก



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

(ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกกลุ่มบริษัทว่า “กลุ่มบริษัท” บริษัทที่มีบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2567 (เงินตราต่างประเทศ)	2566 (เงินตราต่างประเทศ)	2567 (ร้อยละ)	2566 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางตรง						
Warrix Holding Pte. Ltd.	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	3,403,030 เหรียญสิงคโปร์	1,862,789 เหรียญสิงคโปร์	99.99	99.99
บริษัทย่อยทางอ้อม						
Warrix Sdn. Bhd.*	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	มาเลเซีย	1,066,260 ริงกิตมาเลเซีย	1,066,260 ริงกิตมาเลเซีย	100.00	100.00

* ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย: Warrix Holding Pte. Ltd.

- (ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- (ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- (ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- (จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- (ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินในปีปัจจุบัน



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่ให้สิทธิในการคืน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับรายการส่งคืนสินค้าในอดีตซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่เกิดการกลับรายการรายได้ที่รับรู้ไปแล้วอย่างมีสาระสำคัญ เป็นประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า และบันทึกสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็นสินทรัพย์ในงบฐานะการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้าคงเหลือหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รายได้บริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้ค่าบริการตามสัญญาที่กำหนดระยะเวลา

รายได้ค่าบริการตามสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา จะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญา

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง



วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ และเงินฝากประจำเฉพาะส่วนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือคำนวณตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนสินค้านคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้านคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อกรงขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งสำรองสินค้านเสียหายนสำหรับสินค้านที่หมดอายุเสื่อมสภาพ

3.4 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่ไม่มียอดค้ำประกันเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ต้องแสดงตราสารหนี้โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารหนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที ยกเว้นตราสารอนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน



วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

3.5 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุม กิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของกิจการย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุม บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม

บริษัทจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกัน ในกลุ่มบริษัท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นของเจ้าของกลุ่มบริษัท สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อเข้ามาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นองค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุนอื่นองค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

กลุ่มบริษัท

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด



บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

๖

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

3.8 ที่ดินและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงสถานที่เช่า	1.5 - 7
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	5
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

กลุ่มบริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ทุกปี

กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากหากต่างกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

๘



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

3.9 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอน ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ส่วนต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย หากต้นทุนการรวมธุรกิจต่ำกว่าส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนต่างนี้เป็นกำไรในกำไรขาดทุนทันที

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บันทึกในราคาทุน ณ วันที่ซื้อกิจการ และหลังจากนั้นค่าความนิยมจะวัดค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มากลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แสดงได้ดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
ลิขสิทธิ์	3 - 7 ปี
เครื่องหมายการค้า	3 - 10 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วย สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

3.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผล โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรีโอและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้นและการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า




วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

กลุ่มบริษัทคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า โดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน)

ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

3.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ หากมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gain and losses) จะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.14 ประเมินการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

3.15 หุ้นหุ้นซื้อคืน

หุ้นหุ้นซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบการเงินด้วยราคาหุ้นเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหากราคาขายของหุ้นหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นหุ้นซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นหุ้นซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นหุ้นซื้อคืนบริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

3.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ 20% ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือ ปล่อยให้รายได้ใน การคำนวณภาษี



บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

๑

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทแต่ละรายการ กลุ่มบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย



วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

3.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้และข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต ปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและค่าคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลืออื่น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า นั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายและบริการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของอุปกรณ์ สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น




วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลาออก และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
Warrix Holding Pte. Ltd.	บริษัทย่อย
Warrix Sdn. Bhd.	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท คัพเวอร์เนนท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท วาชิ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บีซีซีเอฟซี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Warrix Sport Sdn. Bhd.	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
ซื้ออุปกรณ์	ราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาตกลงร่วมกัน
ค่าส่งเสริมการขาย	ตามที่ตกลงในสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	ตามที่ตกลงในสัญญา




วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล




ดวงใจ พรหมวิเศษ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการขายสินค้า				
Warrix Holding Pte. Ltd.	-	-	3,259,096.96	10,312,248.50
รายได้ดอกเบี้ยรับ				
Warrix Holding Pte. Ltd.	-	-	164,298.99	85,840.75
Premier Football International Pte. Ltd.*	-	-	-	28,249.25
	-	-	164,298.99	114,090.00
ค่าซื้ออุปกรณ์				
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)	735,524.00	593,150.20	735,524.00	593,150.20
ค่าบริการ				
บริษัท วาชิ จำกัด	291,150.00	474,744.10	291,150.00	474,744.10
ค่าส่งเสริมการขาย				
บริษัท บีซีซีเอฟซี จำกัด	320,088.25	572,041.58	320,088.25	572,041.58

*Premier Football International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 (วันซื้อธุรกิจ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วันควบรวมธุรกิจ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า				
Warrix Holding Pte. Ltd.	-	-	578,811.00	3,416,341.00
ดอกเบี้ยค้างรับ				
Warrix Holding Pte. Ltd.	-	-	4,273.96	114,090.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัท วาชิ จำกัด	28,075.00	24,145.00	28,075.00	24,145.00
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)	-	100,000.00	-	100,000.00
	28,075.00	124,145.00	28,075.00	124,145.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยกมาต้นปี	-	-	13,873,713.02	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	7,635,000.00	14,244,746.96
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-
ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	361,399.27	(371,033.94)
แปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(14,441,452.29)	-
คงเหลือปลายปี	-	-	7,428,660.00	13,873,713.02

บริษัทมีสัญญาให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับ Warrix Holding Pte. Ltd. (บริษัทย่อยทางตรง) เป็นเงินจำนวน 540,241 เหรียญสิงคโปร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน กำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้แปลงสภาพเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9.1)

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสัญญาให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับ Warrix Holding Pte. Ltd. (บริษัทย่อยทางตรง) เป็นเงินจำนวน 400,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้เงินกู้แล้ว จำนวน 300,000 เหรียญสิงคโปร์ (7.64 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
คำตอบแทนผู้บริหาร				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,381,620.96	21,150,022.31	15,986,364.75	18,226,149.35
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	490,739.05	286,393.88	490,739.05	286,393.88
รวม	18,872,360.01	21,436,416.19	16,477,103.80	18,512,543.23

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	79,114.00	69,747.00	79,114.00	69,747.00
เงินฝากกระแสรายวัน	51,445,424.34	81,234,193.90	46,839,184.66	72,833,273.54
เงินฝากออมทรัพย์	64,520,536.56	243,701,977.42	64,520,536.56	243,701,977.42
เงินฝากประจำ	1,014.13	1,004.60	1,014.13	1,004.60
รวม	116,046,089.03	325,006,922.92	111,439,849.35	316,606,002.56

เงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้รับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.95 ต่อปี

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ยอดลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า				
ในประเทศ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	424,649,951.80	307,871,304.91	424,649,951.80	307,871,304.91
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	27,794,622.05	16,669,791.78	27,794,622.05	16,669,791.78
มากกว่า 3 - 6 เดือน	8,083,271.24	149,816.97	8,083,271.24	149,816.97
มากกว่า 6 - 12 เดือน	107,994.50	611,480.21	107,994.50	611,480.21
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,986,482.76	3,658,721.15	3,986,482.76	3,658,721.15
รวม	464,622,322.35	328,961,115.02	464,622,322.35	328,961,115.02



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED


วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ต่างประเทศ				
ยังไม่ได้กำหนดชำระ	32,411,569.38	1,813,521.47	1,326,460.00	4,567,020.50
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	3,387,661.25	2,030,644.99	319,278.00	1,008,043.50
มากกว่า 3 - 6 เดือน	25,628.88	437,725.83	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	42,665.27	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	429,896.55	-	-	-
รวม	36,297,421.33	4,281,892.29	1,645,738.00	5,575,064.00
รวมลูกหนี้การค้า	500,919,743.68	333,243,007.31	466,268,060.35	334,536,179.02
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,955,808.79)	(4,720,676.82)	(7,525,912.24)	(4,720,676.82)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	492,963,934.89	328,522,330.49	458,742,148.11	329,815,502.20
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
- ลูกหนี้อื่น	-	3,374,419.59	-	3,316,381.44
- เงินทรองจ่ายอื่น	307,794.96	219,329.12	307,794.96	219,329.12
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	21,696,546.49	15,769,225.15	21,589,326.16	15,699,502.32
- เงินมัดจำจ่าย	6,812,659.50	7,105,238.09	6,557,806.94	5,333,482.13
- ดอกเบี้ยค้างรับ	2,522,117.68	2,147,536.60	2,526,391.64	2,261,626.60
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	31,339,118.63	28,615,748.55	30,981,319.70	26,830,321.61
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	524,303,053.52	357,138,079.04	489,723,467.81	356,645,823.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
ต้นปี	4,720,676.82	5,541,818.27	4,720,676.82	5,541,818.27
รายการเพิ่ม (ลด) ในระหว่างปี	3,235,131.97	(821,141.45)	2,805,235.42	(821,141.45)
ปลายปี	7,955,808.79	4,720,676.82	7,525,912.24	4,720,676.82

7. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินค้ำคงเหลือ	592,411,107.64	549,506,959.35	565,144,384.45	524,265,240.01
งานระหว่างทำ	16,142,286.73	12,673,410.28	16,142,286.73	12,673,410.28
สินค้ำระหว่างทาง	460,699.15	789,069.08	460,699.15	789,069.08
สินค้ำที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า	1,523,225.32	1,523,225.32	1,523,225.32	1,523,225.32
รวม	610,537,318.84	564,492,664.03	583,270,595.65	539,250,944.69
หัก ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำ	(33,636,854.64)	(34,612,357.62)	(33,623,161.15)	(33,688,446.67)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	576,900,464.20	529,880,306.41	549,647,434.50	505,562,498.02

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำถ้าสามัญและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	34,612,357.62	25,539,119.69	33,688,446.67	25,325,829.88
ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	-	9,073,237.93	-	8,362,616.79
ยอดลดลงในระหว่างปี	(975,502.98)	-	(65,285.52)	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	33,636,854.64	34,612,357.62	33,623,161.15	33,688,446.67

8. สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 12 เดือน	300,001,907.91	200,001,902.24
รวม	300,001,907.91	200,001,902.24



WARRIX

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

๑

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากธนาคารประเภทประจำเกินกว่า 12 เดือน	10,712,583.04	50,712,583.04
รวม	10,712,583.04	50,712,583.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากธนาคารประเภทประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 - 2.40 ต่อปี และร้อยละ 0.70 - 2.20 ต่อปี ตามลำดับ

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ราคาตามบัญชีต้นปี	46,663,030.90	16,519,030.90
การลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี	27,150,000.00	30,144,000.00
แปลงสภาพจากเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14,441,452.29	-
ราคาตามบัญชีปลายปี	88,254,483.19	46,663,030.90

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน (บาท)	
		2567	2566	2567	2566	2567	2566
Warrix Holding Pte. Ltd.	สิงคโปร์	3,403,030	1,862,789	99.99	99.99	88,254,483.19	46,663,030.90

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนใน Warrix Holding Pte. Ltd. จำนวน 1,200,000 เหรียญสิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 662,789 เหรียญสิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,862,789 เหรียญสิงคโปร์ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566




วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนใน Warrix Holding Pte. Ltd. จำนวน 1,540,241 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทต้องจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นทุนจำนวน 540,241 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 และวันที่ 21 มิถุนายน 2567 บริษัทได้ออนเงินล่วงหน้าเพื่อจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่าเงินบาท 27.15 ล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 540,241 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,862,789 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,403,030 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,403,030 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย Warrix Holding Pte. Ltd. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ทุนจดทะเบียน (ริงกิตมาเลเซีย)	
		2567	2566	2567	2566	2567	2566
Warrix Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	1,066,260	1,066,260	100.00	100.00	1,066,260.00	1,066,260.00

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย Warrix Holding Pte. Ltd. เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Premier Football International Pte. Ltd. โดย Warrix Holding Pte. Ltd. ได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 (วันที่ซื้อ) และได้ชำระค่าหุ้นที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Premier Football International Pte. Ltd. เป็นจำนวนเงิน 800,000 เหรียญสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก Premier Football International Pte. Ltd. ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 (วันที่ซื้อ) ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มีดังนี้

	เงินตราต่างประเทศ (เหรียญสิงคโปร์)			บาท
	ปรับปรุง			
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	197,898	-	197,898	4,939,276.81
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	79,266	-	79,266	1,978,376.31
สินค้าคงเหลือ	374,157	-	374,157	9,338,472.32
อุปกรณ์	2,972	-	2,972	74,177.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	124,000	124,000	3,094,878.80
รวม	654,293	124,000	778,293	19,425,181.50

	เงินตราต่างประเทศ (เหรียญสิงคโปร์)			บาท
	ปรับปรุง			
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	48,259	-	48,259	1,204,481.90
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,180	-	11,180	279,038.27
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	21,080	21,080	526,129.40
รวม	59,439	21,080	80,519	2,009,649.57
สินทรัพย์สุทธิ	594,854	102,920	697,774	17,415,531.93
หัก สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย			(800,000)	(19,966,960.00)
ค่าความนิยม			102,226	2,551,428.07
สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย			800,000	19,966,960.00
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซื้อ			(197,898)	(4,939,276.81)
กระแสเงินสดจ่ายในการซื้อกิจการ - สุทธิจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ			602,102	15,027,683.19

บริษัทย่อยได้ดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจแล้วเสร็จ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และได้ทำการปรับปรุงงบการเงินเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ และรับรู้ค่าความนิยม จำนวนเงิน 102,226 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าเงินบาท 2.55 ล้านบาท) ซึ่งแสดงอยู่ในงบฐานะการเงินรวม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการควบรวมธุรกิจของ Premier Football International Pte. Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) รวมเข้ากับ Warrix Holding Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) โดยรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

	เหรียญสิงคโปร์	บาท
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,580	1,144,841.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	115,445	2,964,696.87
สินค้าคงเหลือ	586,758	15,068,297.49
อุปกรณ์	792	20,339.04
สินทรัพย์สิทธิการใช้	392,738	10,085,747.48
ค่าความนิยม	102,226	2,551,428.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์กับลูกค้า	99,200	2,547,515.52
รวม	1,341,739	34,382,865.62



	เหรียญสิงคโปร์	บาท
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	218,379	5,735,920.98
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	120,000	3,151,908.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	404,490	10,624,293.89
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21,080	526,129.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,059	54,081.49
รวม	766,008	20,092,333.76
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	575,731	14,290,531.86
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	800,000	19,966,960.00
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ	(224,269)	(5,676,428.14)

จากการรวบรวมธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้กลุ่มบริษัทที่มีผลต่างระหว่างเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ Premier Football International Pte. Ltd. จำนวนเงิน 224,269 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าเงินบาท 5.68 ล้านบาท) ถือเป็น “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจ” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

9.2 ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ค่าความนิยมต้นปี	2,625,225.02	-
บวก เพิ่มในระหว่างปี	-	2,551,428.07
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(93,884.36)	73,796.95
ค่าความนิยมปลายปี	2,531,340.66	2,625,225.02

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ราคาทุน	37,000,000.00	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	37,000,000.00	-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 40.74 ล้านบาท ประเมินในเดือน กุมภาพันธ์ 2568 โดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)

11. ที่ดินและอุปกรณ์

ที่ดินและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง สถานที่เช่า	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องคอกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	37,000,000.00	90,487,243.99	39,795,849.33	23,366,298.01	2,821,216.82	875,000.00	194,345,608.15
ซื้อเพิ่ม	-	276,642.26	4,893,497.18	2,500,052.40	2,037,102.79	6,081,000.00	15,788,294.63
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(466,089.77)	(1,117,349.53)	-	(1,583,439.30)
โอนเข้า (โอนออก)	(37,000,000.00)	2,313,157.50	2,072,400.00	426,442.50	511,214.95	(4,812,000.00)	(36,488,785.05)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	(215,494.29)	-	(237,445.90)	-	-	(452,940.19)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	92,861,549.46	46,761,746.51	25,589,257.24	4,252,185.03	2,144,000.00	171,608,738.24
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	40,107,445.39	18,799,220.86	18,939,688.31	2,798,446.06	-	80,644,800.62
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	16,503,032.49	7,343,243.78	1,732,899.92	334,852.04	-	25,914,028.23
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(348,354.61)	(1,117,341.53)	-	(1,465,696.14)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	191,572.54	-	191,572.54
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	(215,494.29)	-	(234,656.99)	-	-	(450,151.28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	56,394,983.59	26,142,464.64	20,089,576.63	2,207,529.11	-	104,834,553.97
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	36,466,565.87	20,619,281.87	5,499,680.61	2,044,655.92	2,144,000.00	66,774,184.27

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง สถานที่เช่า	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
รายการ							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	37,000,000.00	38,233,163.35	25,212,207.18	14,008,164.67	2,821,216.82	14,095,550.00	131,370,302.02
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ	-	5,856,334.33	1,047,657.41	6,535,251.06	-	-	13,439,242.80
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,086,414.74	3,449,881.32	-	41,459,668.98	49,995,965.04
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,290.00)	(817,589.40)	-	-	(819,879.40)
โอนเข้า (โอนออก)	-	46,228,358.98	8,451,860.00	-	-	(54,680,218.98)	-
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	169,387.33	-	190,590.36	-	-	359,977.69
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	37,000,000.00	90,487,243.99	39,795,849.33	23,366,298.01	2,821,216.82	875,000.00	194,345,608.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	24,573,336.12	13,645,823.87	11,404,956.27	2,689,285.08	-	52,313,401.34
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ	-	5,839,037.95	-	6,219,982.59	-	-	12,059,020.54
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,526,350.45	5,154,179.97	1,922,881.02	109,160.98	-	16,712,572.42
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	(782.98)	(787,442.05)	-	-	(788,225.03)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	168,720.87	-	179,310.48	-	-	348,031.35
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	40,107,445.39	18,799,220.86	18,939,688.31	2,798,446.06	-	80,644,800.62
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	37,000,000.00	50,379,798.60	20,996,628.47	4,426,609.70	22,770.76	875,000.00	113,700,807.53

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง สถานที่เช่า	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
รายการ							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	37,000,000.00	84,461,522.33	39,795,849.33	16,726,758.64	2,821,216.82	875,000.00	181,680,347.12
ซื้อเพิ่ม	-	276,642.26	4,893,497.18	2,500,052.40	2,037,102.79	6,081,000.00	15,788,294.63
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(466,089.77)	(1,117,349.53)	-	(1,583,439.30)
โอนเข้า (โอนออก)	(37,000,000.00)	2,313,157.50	2,072,400.00	426,442.50	511,214.95	(4,812,000.00)	(36,488,785.05)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	87,051,322.09	46,761,746.51	19,187,163.77	4,252,185.03	2,144,000.00	159,396,417.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	34,081,723.73	18,799,220.86	12,476,086.73	2,798,446.06	-	68,155,477.38
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	16,503,032.49	7,343,243.78	1,676,876.25	334,852.04	-	25,858,004.56
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(348,354.61)	(1,117,341.53)	-	(1,465,696.14)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	191,572.54	-	191,572.54
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	50,584,756.22	26,142,464.64	13,804,608.37	2,207,529.11	-	92,739,358.34
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	36,466,565.87	20,619,281.87	5,382,555.40	2,044,655.92	2,144,000.00	66,657,059.06



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสุกุล




ดวงใจ พรหมวิเศษ

๘

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง สถานที่เช่า	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	37,000,000.00	38,233,163.35	25,212,207.18	14,008,164.67	2,821,216.82	14,095,550.00	131,370,302.02
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ ซื้อเพิ่ม	-	-	1,047,657.41	258,387.59	-	-	1,306,045.00
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	5,086,414.74	3,277,795.78	-	41,459,668.98	49,823,879.50
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	(2,290.00)	(817,589.40)	-	-	(819,879.40)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	37,000,000.00	46,228,358.98	8,451,860.00	-	-	(54,680,218.98)	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	24,573,336.12	13,645,823.87	11,404,956.27	2,689,285.08	-	52,313,401.34
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,508,387.61	5,154,179.97	1,858,572.51	109,160.98	-	16,630,301.07
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	(782.98)	(787,442.05)	-	-	(788,225.03)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	34,081,723.73	18,799,220.86	12,476,086.73	2,798,446.06	-	68,155,477.38
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	37,000,000.00	50,379,798.60	20,996,628.47	4,250,671.91	22,770.76	875,000.00	113,524,869.74

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา	25,914,028.23	16,712,572.42	25,858,004.56	16,630,301.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จำนวน 41.24 ล้านบาท และ 32.32 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 28.53 ล้านบาท และ 20.69 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	215,695,745.69	511,214.95	216,206,960.64
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	52,832,498.69	-	52,832,498.69
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(29,948,167.84)	-	(29,948,167.84)
รับโอน (โอนออก)	-	(511,214.95)	(511,214.95)
ผลต่างจากการแปลงค่าของเงิน	(518,926.31)	-	(518,926.31)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	238,061,150.23	-	238,061,150.23



บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

	(หน่วย : บาท)		
	งบการเงินรวม		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	63,364,647.71	140,619.13	63,505,266.84
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	39,880,693.80	50,953.41	39,931,647.21
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(29,948,167.84)	-	(29,948,167.84)
รับโอน (โอนออก)	-	(191,572.54)	(191,572.54)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	569,320.56	-	569,320.56
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(460,894.74)	-	(460,894.74)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	73,405,599.49	-	73,405,599.49
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	164,655,550.74	-	164,655,550.74
			(หน่วย : บาท)
	งบการเงินรวม		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	96,000,410.85	511,214.95	96,511,625.80
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	121,851,134.85	-	121,851,134.85
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(2,020,305.10)	-	(2,020,305.10)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(135,494.91)	-	(135,494.91)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	215,695,745.69	511,214.95	216,206,960.64
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	34,288,055.45	38,376.14	34,326,431.59
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	31,138,213.70	102,242.99	31,240,456.69
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(2,020,305.10)	-	(2,020,305.10)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(41,316.34)	-	(41,316.34)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	63,364,647.71	140,619.13	63,505,266.84
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	152,331,097.98	370,595.82	152,701,693.80

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	201,185,359.23	511,214.95	201,696,574.18
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	52,832,498.69	-	52,832,498.69
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(29,948,167.84)	-	(29,948,167.84)
รับโอน (โอนออก)	-	(511,214.95)	(511,214.95)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	224,069,690.08	-	224,069,690.08
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	58,940,008.73	140,619.13	59,080,627.86
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	35,040,312.12	50,953.41	35,091,265.53
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(29,948,167.84)	-	(29,948,167.84)
รับโอน (โอนออก)	-	(191,572.54)	(191,572.54)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	569,320.56	-	569,320.56
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	64,601,473.57	-	64,601,473.57
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	159,468,216.51	-	159,468,216.51

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	96,000,410.85	511,214.95	96,511,625.80
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	107,205,253.48	-	107,205,253.48
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(2,020,305.10)	-	(2,020,305.10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	201,185,359.23	511,214.95	201,696,574.18
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	34,288,055.45	38,376.14	34,326,431.59
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	26,672,258.38	102,242.99	26,774,501.37
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(2,020,305.10)	-	(2,020,305.10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	58,940,008.73	140,619.13	59,080,627.86
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	142,245,350.50	370,595.82	142,615,946.32

สินทรัพย์เข้าของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย อาคารและรถยนต์ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 - 7 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดง ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	141,485,816.80	55,855,866.06
เพิ่มขึ้น	47,441,621.29	111,028,840.59
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	9,292,816.77	8,748,197.86
เงินจ่ายชำระ	(40,867,578.40)	(34,547,658.23)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(341,472.54)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(175,498.04)	400,570.52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	156,835,705.88	141,485,816.80
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(35,441,224.89)	(25,586,383.42)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	<u>121,394,480.99</u>	<u>115,899,433.38</u>

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	130,861,522.91	55,855,866.06
เพิ่มขึ้น	47,441,621.29	96,643,778.45
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	8,898,749.29	8,110,711.54
เงินจ่ายชำระ	(35,533,549.21)	(29,748,833.14)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(341,472.54)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	151,326,871.74	130,861,522.91
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(30,340,915.08)	(20,674,082.27)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	<u>120,985,956.66</u>	<u>110,187,440.64</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	39,931,647.21	31,240,456.69	35,091,265.53	26,774,501.37
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	9,292,816.77	8,748,197.86	8,898,749.29	8,110,711.54
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	3,486,188.15	3,754,953.35	3,107,456.76	1,602,497.41
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,082,158.63	1,548,038.53	1,082,158.63	1,548,038.53
รวม	53,792,810.76	45,291,646.43	48,179,630.21	38,035,748.85

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 31.57 ล้านบาท และ 25.80 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 26.63 ล้านบาท และ 21.64 ล้านบาท ตามลำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	33,024,538.95	5,508,866.00	7,463,065.95	3,184,394.40	11,879,842.11	61,060,707.41
ซื้อเพิ่ม	-	-	108,215.21	-	22,718,045.92	22,826,261.13
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-
โอนเข้า (โอนออก)	16,457,200.00	-	-	-	(16,457,200.00)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(116,465.98)	-	-	(113,881.60)	-	(230,347.58)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	49,365,272.97	5,508,866.00	7,571,281.16	3,070,512.80	18,140,688.03	83,656,620.96
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	9,326,664.64	1,440,693.36	3,143,467.40	636,878.88	-	14,547,704.28
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,776,182.30	1,440,693.40	690,408.95	655,062.24	-	7,562,346.89
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(39,211.81)	-	-	(63,735.99)	-	(102,947.80)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	14,063,635.13	2,881,386.76	3,833,876.35	1,228,205.13	-	22,007,103.37
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	35,301,637.84	2,627,479.24	3,737,404.81	1,842,307.67	18,140,688.03	61,649,517.59

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	27,032,438.77	-	5,489,390.32	-	4,702,500.00	37,224,329.09
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ	-	5,508,866.00	1,891,870.00	3,094,878.80	-	10,495,614.80
ซื้อเพิ่ม	769,500.00	-	81,805.63	-	15,862,842.11	16,714,147.74
ขาย/ตัดจำหน่าย	(3,544,013.38)	-	-	-	-	(3,544,013.38)
โอนเข้า (โอนออก)	8,685,500.00	-	-	-	(8,685,500.00)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	81,113.56	-	-	89,515.60	-	170,629.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	33,024,538.95	5,508,866.00	7,463,065.95	3,184,394.40	11,879,842.11	61,060,707.41
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	6,572,714.06	-	2,396,161.61	-	-	8,968,875.67
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,318,106.14	1,440,693.36	747,305.79	642,825.92	-	6,148,931.21
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ						
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	(557,334.01)	-	-	-	-	(557,334.01)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,821.55)	-	-	(5,947.04)	-	(12,768.59)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	9,326,664.64	1,440,693.36	3,143,467.40	636,878.88	-	14,547,704.28
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	23,697,874.31	4,068,172.64	4,319,598.55	2,547,515.52	11,879,842.11	46,513,003.13

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	29,767,879.34	5,508,866.00	7,463,065.95	11,879,842.11	54,619,653.40
ซื้อเพิ่ม	-	-	108,215.21	22,718,045.92	22,826,261.13
ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-
โอนเข้า (โอนออก)	16,457,200.00	-	-	(16,457,200.00)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	46,225,079.34	5,508,866.00	7,571,281.16	18,140,688.03	77,445,914.53
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	8,817,007.45	1,440,693.36	3,143,467.40	-	13,401,168.21
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,440,568.56	1,440,693.40	690,408.95	-	6,571,670.91
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ					
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	13,257,576.01	2,881,386.76	3,833,876.35	-	19,972,839.12
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	32,967,503.33	2,627,479.24	3,737,404.81	18,140,688.03	57,473,075.41

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	21,316,252.87	-	5,489,390.32	4,702,500.00	31,508,143.19
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ	-	5,508,866.00	1,891,870.00	-	7,400,736.00
ซื้อเพิ่ม	769,500.00	-	81,805.63	15,862,842.11	16,714,147.74
ขาย/ตัดจำหน่าย	(1,003,373.53)	-	-	-	(1,003,373.53)
โอนเข้า (โอนออก)	8,685,500.00	-	-	(8,685,500.00)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	29,767,879.34	5,508,866.00	7,463,065.95	11,879,842.11	54,619,653.40
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	6,240,918.27	-	2,396,161.61	-	8,637,079.88
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,735,804.25	1,440,693.36	747,305.79	-	4,923,803.40
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ					
ส่วนที่ขาย/ตัดจำหน่าย	(159,715.07)	-	-	-	(159,715.07)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,817,007.45	1,440,693.36	3,143,467.40	-	13,401,168.21
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	20,950,871.89	4,068,172.64	4,319,598.55	11,879,842.11	41,218,485.19

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าตัดจำหน่าย	7,562,346.89	6,148,931.21	6,571,670.91	4,923,803.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จำนวน 2.03 ล้านบาท และ 0.50 ล้านบาท ตามลำดับ

14. การซื้อธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติเงินลงทุนสำหรับการเข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด จำนวน 5.14 ล้านบาท บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา และได้ชำระเงินค่าซื้อตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้วิเคราะห์รายการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และพิจารณาว่าการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการซื้อธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ โดยผู้ประเมินราคาอิสระและได้ทำการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ และรับรู้กำไรจากการซื้อในมูลค่าต่ำกว่าราคายุติธรรม จำนวนเงิน 2.09 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัท พีตจิงซัน จำกัด ณ วันที่ผู้มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปรับปรุง		มูลค่าสุทธิ
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
สินทรัพย์			
อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ออกกำลังกาย	1,306,045.00	-	1,306,045.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า	-	1,891,870.00	1,891,870.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์	-	5,508,866.00	5,508,866.00
รวม	1,306,045.00	7,400,736.00	8,706,781.00
หนี้สิน			
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	1,480,147.00	1,480,147.00
รวม	-	1,480,147.00	1,480,147.00
สินทรัพย์สุทธิ	1,306,045.00	5,920,589.00	7,226,634.00
หัก สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย			(5,140,186.92)
กำไรจากการซื้อในมูลค่าต่ำกว่าราคายุติธรรม			2,086,447.08

15. **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยบริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ 17

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,489,273.26	12,620,019.86	14,489,273.26	11,903,279.61
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(497,590.58)	(553,685.17)	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	13,991,682.68	12,066,334.69	14,489,273.26	11,903,279.61

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชี สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 67
	ยอดตามบัญชี ณ 1 ม.ค. 67	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด		ผลต่างจากการ แปลงค่า งบการเงิน	
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี					
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	944,135.36	561,047.09	-	-	1,505,182.45
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	6,737,689.33	(13,057.10)	-	-	6,724,632.23
กำไรในการขายสินค้าคงเหลือให้บริษัทย่อย	716,740.25	(716,740.25)	-	-	-
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน	537,528.09	-	-	-	537,528.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26,117,927.16	4,147,447.19	-	-	30,265,374.35
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	806,914.34	222,932.14	143,875.96	-	1,173,722.44
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน	1,463,664.24	460,999.07	-	-	1,924,663.31
การขายสินค้าฝากขาย	2,244,406.35	(49,341.69)	-	-	2,195,064.66
รวม	39,569,005.12	4,613,286.45	143,875.96	-	44,326,167.53
หนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชี					
สินทรัพย์สิทธิการใช่	(25,611,723.46)	(2,887,909.01)	-	-	(28,499,632.47)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า					
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	(378,374.00)	-	-	-	(378,374.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์					
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	(958,887.80)	-	-	-	(958,887.80)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์กับลูกค้า					
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	(553,685.17)	(71,211.60)	-	127,306.19	(497,590.58)
รวม	(27,502,670.43)	(2,959,120.61)	-	127,306.19	(30,334,484.85)
สุทธิ	12,066,334.69	1,654,165.84	143,875.96	127,306.19	13,991,682.68




วิศัลย์ วณะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวินิต

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	ยอดตามบัญชี ณ 1 ม.ค. 66	เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อธุรกิจ	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ผลต่างจากการ แปลงค่า งบการเงิน	
			ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม						
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,108,363.65	-	(164,228.29)	-	-	944,135.36
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	5,065,165.98	-	1,672,523.35	-	-	6,737,689.33
กำไรในการขายสินค้าคงเหลือให้บริษัทย่อย	524,261.80	-	192,478.45	-	-	716,740.25
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน	290,154.58	-	247,373.51	-	-	537,528.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,098,873.04	-	15,019,054.12	-	-	26,117,927.16
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	451,896.96	-	145,663.44	209,353.94	-	806,914.34
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน	1,128,600.03	-	335,064.21	-	-	1,463,664.24
การขายสินค้าฝากขาย	2,106,252.09	-	138,154.26	-	-	2,244,406.35
รวม	21,773,568.13	-	17,586,083.05	209,353.94	-	39,569,005.12
หนี้สินภายใต้การควบคุม						
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(11,144,864.35)	-	(14,466,859.11)	-	-	(25,611,723.46)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า						
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	-	(378,374.00)	-	-	-	(378,374.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์						
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	-	(1,101,773.00)	142,885.20	-	-	(958,887.80)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์กับลูกค้า						
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	-	(526,129.40)	-	-	(27,555.77)	(553,685.17)
รวม	(11,144,864.35)	(2,006,276.40)	(14,323,973.91)	-	(27,555.77)	(27,502,670.43)
สุทธิ	10,628,703.78	(2,006,276.40)	3,262,109.14	209,353.94	(27,555.77)	12,066,334.69

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 67
	ยอดตามบัญชี ณ 1 ม.ค. 67	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	944,135.36	561,047.09	-	1,505,182.45
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	6,737,689.33	(13,057.10)	-	6,724,632.23
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน	537,528.09	-	-	537,528.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26,117,927.16	4,147,447.19	-	30,265,374.35
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	806,914.34	222,932.14	143,875.96	1,173,722.44
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน	1,463,664.24	460,999.07	-	1,924,663.31
การขายสินค้าฝากขาย	2,244,406.35	(49,341.69)	-	2,195,064.66
รวม	38,852,264.87	5,330,026.70	143,875.96	44,326,167.53

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 67
	ยอดตามบัญชี ณ 1 ม.ค. 67	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
หนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(25,611,723.46)	(2,887,909.01)	-	(28,499,632.47)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า				
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	(378,374.00)	-	-	(378,374.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์				
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	(958,887.80)	-	-	(958,887.80)
รวม	(26,948,985.26)	(2,887,909.01)	-	(29,836,894.27)
สุทธิ	11,903,279.61	2,442,117.69	143,875.96	14,489,273.26

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	ยอดตามบัญชี ณ 1 ม.ค. 66	เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อธุรกิจ	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
			ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,108,363.65	-	(164,228.29)	-	944,135.36
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	5,065,165.98	-	1,672,523.35	-	6,737,689.33
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน	290,154.58	-	247,373.51	-	537,528.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,098,873.04	-	15,019,054.12	-	26,117,927.16
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	451,896.96	-	145,663.44	209,353.94	806,914.34
ประมาณการหนี้สินค่าเรือดอน	1,128,600.03	-	335,064.21	-	1,463,664.24
การขายสินค้าฝากขาย	2,106,252.09	-	138,154.26	-	2,244,406.35
รวม	21,249,306.33	-	17,393,604.60	209,353.94	38,852,264.87
หนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี					
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(11,144,864.35)	-	(14,466,859.11)	-	(25,611,723.46)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า					
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	-	(378,374.00)	-	-	(378,374.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์					
ส่วนที่ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม	-	(1,101,773.00)	142,885.20	-	(958,887.80)
รวม	(11,144,864.35)	(1,480,147.00)	(14,323,973.91)	-	(26,948,985.26)
สุทธิ	10,104,441.98	(1,480,147.00)	3,069,630.69	209,353.94	11,903,279.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 21.44 ล้านบาท ซึ่ง
ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบฐานะการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการ
นำสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า	164,769,585.65	166,391,323.33	158,580,215.39	164,655,244.53
เจ้าหนี้อื่น	4,090,983.71	3,461,527.01	3,497,411.32	3,447,684.88
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	9,049,873.57	3,515,134.93	8,582,529.03	4,223,993.00
ค่านายหน้าค้างจ่าย	2,569,533.66	1,752,231.98	2,569,533.66	1,752,231.98
เงินสนับสนุนและค่าลิขสิทธิ์				
สโมสรรค้างจ่าย	2,394,993.49	1,903,624.61	2,394,993.49	1,903,624.61
ประมาณการรับคืนสินค้า	4,210,865.76	4,210,865.76	4,210,865.76	4,210,865.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	23,371,692.23	21,204,405.44	22,723,787.90	18,706,461.88
รวม	<u>210,457,528.07</u>	<u>202,439,113.06</u>	<u>202,559,336.55</u>	<u>198,900,106.64</u>

17. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงในรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี	4,034,571.71	2,259,484.81
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	988,782.05	665,955.41
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	125,878.64	62,361.78
	<u>1,114,660.69</u>	<u>728,317.19</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(533,472.86)
- ข้อสมมติทางการเงิน	332,963.04	283,475.59
- ปรับปรุงจากประสบการณ์	386,416.76	1,296,766.98
	<u>719,379.80</u>	<u>1,046,769.71</u>
ผลประโยชน์จ่าย	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี	<u>5,868,612.20</u>	<u>4,034,571.71</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	259,617.17	86,396.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	318,502.01	180,612.13
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	410,662.87	398,947.27
	988,782.05	665,955.41
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	125,878.64	62,361.78
รวม	1,114,660.69	728,317.19

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
อัตราคิดลด	2.55	3.12
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00	4.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	4.78 - 57.30	4.78 - 57.30
	(จำแนกตามช่วงอายุ)	(จำแนกตามช่วงอายุ)
อัตราการมรณะ	ร้อยละ 100 ของตารางมรณะ ไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของตารางมรณะ ไทย พ.ศ. 2560
อัตราการทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม (ลด)			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (1%)	(311,810.94)	333,659.81	(423,738.30)	484,030.77
อัตราการขึ้นเงินเดือน (1%)	673,809.06	(601,010.24)	474,776.82	(424,200.32)
อัตราการหมุนเวียน (20%)	(782,187.90)	988,496.19	(532,675.41)	659,981.22

18. ทุนเรือนหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืนและกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 11 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัทคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้ภายหลังจากครบกำหนด 3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จ

ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนรวม 7.45 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 46.35 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนรวม 3.47 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 20.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมด เป็นจำนวนรวม 10.92 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 66.71 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัทขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน

ตามเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงินรวม 66.71 ล้านบาท และ 46.35 ล้านบาท ตามลำดับ

19. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 60.38 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.45 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567




วิชัย วนะศักดิ์ศรีสกุล




ดวงใจ พรหมวิเศษ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 114.00 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6.39 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

21. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 งบการเงินรวมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28:1 และ 0.28:1 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27:1 และ 0.26:1 ตามลำดับ

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	40,440,406.47	39,480,528.81	40,440,406.47	39,480,528.81
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(1,654,165.84)	(3,262,109.14)	(2,442,117.69)	(3,069,630.69)
รวม	38,786,240.63	36,218,419.67	37,998,288.78	36,410,898.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ				
ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ				
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	143,875.96	209,353.94	143,875.96	209,353.94
รวม	143,875.96	209,353.94	143,875.96	209,353.94

22.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	187,672,160.54	163,602,833.21	190,009,006.90	185,361,955.79
อัตราภาษีที่ใช้ (%)	20%	20%	20%	20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	37,534,432.11	32,720,566.64	38,001,801.38	37,072,391.16
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน	716,740.25	(192,478.45)	-	-
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอดักบัญชีจากความแตกต่างของอัตราภาษีสำหรับบริษัทย่อย	(639,131.23)	831,808.28	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี	814,416.70	3,297,748.81	-	-
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	850,952.01	706,248.12	487,656.61	483,980.69
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี	(491,169.21)	(1,145,473.73)	(491,169.21)	(1,145,473.73)
รวมรายการกระทบยอด	1,251,808.52	3,497,853.03	(3,512.60)	(661,493.04)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	38,786,240.63	36,218,419.67	37,998,288.78	36,410,898.12

22.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2567		2566	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	187,672,160.54		163,602,833.21	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	37,534,432.11	20.00	32,720,566.64	20.00
รายการกระทบยอด	1,251,808.52	0.67	3,497,853.03	2.14
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	38,786,240.63	20.67	36,218,419.67	22.14

WARRIX

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากาษี (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากาษี (%)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	190,009,006.90		185,361,955.79	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากาษีที่ใช้	38,001,801.38	20.00	37,072,391.16	20.00
รายการกระทบยอด	(3,512.60)	(0.00)	(661,493.04)	(0.36)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากาษีที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ย	37,998,288.78	20.00	36,410,898.12	19.64

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	148,885,919.91	127,384,413.54	152,010,718.12	148,951,057.67
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	589,257,542	599,622,658	589,257,542	599,622,658
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.21	0.26	0.25

24. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามธรรมชาติประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าซื้อสินค้าสำเร็จรูป	831,256,584.30	694,928,908.54	793,208,005.90	674,374,367.53
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	29,169,931.76	(88,913,145.41)	(44,348,020.89)	(66,873,444.44)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	169,713,129.70	143,473,368.66	161,820,328.58	138,425,681.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,408,022.33	54,101,960.32	67,520,941.00	48,328,605.84
ค่าส่งเสริมการขาย	265,012,080.71	185,079,672.05	263,309,751.70	184,192,033.87
ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ	37,860,094.63	26,777,390.47	31,648,751.87	23,742,500.44

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 2.38 ล้านบาท และ 2.21 ล้านบาท ตามลำดับ

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นช่องทางกำหนดย กลุ่มบริษัทที่มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานขายเครดิต
- ส่วนงานขายออนไลน์
- ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ประกอบด้วย ส่วนงานขายร้านค้า, ส่วนงานจัดรายการสินค้า, ส่วนงานคลินิกกายภาพบำบัด และส่วนงานบริการอื่น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	ส่วนงานขายเครดิต		ส่วนงานขายออนไลน์ ⁽¹⁾		รวมส่วนงาน		ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้	1,087,709.88	937,723.23	283,688.94	172,773.69	185,336.44	124,411.67	1,556,735.26	1,234,908.59	1,553,476.16	1,224,596.35
รายได้จากการขายและบริการ	1,087,709.88	937,723.23	283,688.94	172,773.69	185,336.44	124,411.67	1,556,735.26	1,234,908.59	1,553,476.16	1,224,596.35
รวมรายได้	1,087,709.88	937,723.23	283,688.94	172,773.69	185,336.44	124,411.67	1,556,735.26	1,234,908.59	1,553,476.16	1,224,596.35
ผลการดำเนินงาน	505,703.61	443,475.26	161,190.15	88,192.51	90,326.78	54,686.38	757,220.54	586,354.15	760,804.24	585,391.76
กำไรของส่วนงาน										
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม										2,086.45
รายได้อื่น										
ต้นทุนในการจัดหาหน่วย										21,304.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร										(460,615.31)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน										(124,238.85)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้										(9,582.06)
กำไรจ่ายภาษีเงินได้										187,672.16
กำไรสำหรับปี										(38,786.24)
จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้										148,885.92
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,087,709.88	937,723.23	283,688.94	172,773.69	179,882.85	117,877.19	1,551,281.67	1,228,374.11	1,548,022.57	1,218,061.87
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	-	-	5,453.59	6,534.48	5,453.59	6,534.48	5,453.59	6,534.48
รวมรายได้	1,087,709.88	937,723.23	283,688.94	172,773.69	185,336.44	124,411.67	1,556,735.26	1,234,908.59	1,553,476.16	1,224,596.35

⁽¹⁾ ส่วนงานอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ประกอบไปด้วย ส่วนงานขายปลีก ร้านค้า, ส่วนงานจัดรายการสินค้า, ส่วนงานคลินิกกายภาพบำบัด และส่วนงานบริการอื่น



วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินงานในส่วนภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย ยอดขายและบริการทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เป็นการขายและบริการในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการขายและบริการในประเทศ	1,482,743,582.22	1,193,096,945.84	1,482,743,582.22	1,193,096,945.84
รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศ	70,732,579.89	31,499,404.75	8,352,802.75	15,338,941.37
รวมรายได้จากการขายและบริการสุทธิ	1,553,476,162.11	1,224,596,350.59	1,491,096,384.97	1,208,435,887.21

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัท ไม่มีรายได้จากลูกค้ายรายใด ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

27. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

27.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

27.2 การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กร โดยทั่วไป และไม่ได้ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ เพื่อการค้าหรือการเก็งกำไร

27.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

27.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการกลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)					
งบการเงินรวม					
2567					
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,520,536.56	1,014.13	51,524,538.34	116,046,089.03	0.25 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	524,303,053.52	524,303,053.52	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	300,001,907.91	-	300,001,907.91	2.05 - 2.40
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	10,712,583.04	-	10,712,583.04	1.20
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	210,457,528.07	210,457,528.07	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	156,835,705.88	-	156,835,705.88	5.00 - 6.78
(หน่วย : บาท)					
งบการเงินรวม					
2566					
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	243,701,977.42	1,004.60	81,303,940.90	325,006,922.92	0.40 - 1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	357,138,079.04	357,138,079.04	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	200,001,902.24	-	200,001,902.24	0.70 - 2.20
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	50,712,583.04	-	50,712,583.04	1.85
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	202,439,113.06	202,439,113.06	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	141,485,816.80	-	141,485,816.80	5.40 - 7.21

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2567				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,520,536.56	1,014.13	46,918,298.66	111,439,849.35	0.25 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	489,723,467.81	489,723,467.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	7,428,660.00	-	7,428,660.00	3.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	300,001,907.91	-	300,001,907.91	2.50 - 2.40
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	10,712,583.04	-	10,712,583.04	1.20
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	202,559,336.55	202,559,336.55	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	151,326,871.74	-	151,326,871.74	5.00 - 6.78

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2566				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	243,701,977.42	1,004.60	72,903,020.54	316,606,002.56	0.40 - 1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	356,645,823.81	356,645,823.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	13,873,713.02	-	13,873,713.02	3.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	200,001,902.24	-	200,001,902.24	0.70 - 2.20
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	50,712,583.04	-	50,712,583.04	1.85
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	198,900,106.64	198,900,106.64	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	130,861,522.91	-	130,861,522.91	5.40 - 7.21

27.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกาและเหรียญสิงคโปร์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ



วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ

๑

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทมีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

(หน่วย: พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)

	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	57	-	54	33.8296	34.8086
เหรียญสิงคโปร์	1,606	481	552	676	24.7622	26.0226

(หน่วย: พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	57	-	54	33.8296	34.8086
เหรียญสิงคโปร์	300	540	-	-	24.7622	25.6806

27.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแสดงจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

(หน่วย : บาท)

มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม				รวม
	กระแสเงินสดตามสัญญา				
	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	210,457,528.07	210,457,528.07	-	-	210,457,528.07
หนี้สินตามสัญญาเช่า	156,835,705.88	45,644,535.82	117,697,698.57	18,851,800.00	182,194,034.39
	<u>367,293,233.95</u>	<u>256,102,063.89</u>	<u>117,697,698.57</u>	<u>18,851,800.00</u>	<u>392,651,562.46</u>

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่า ตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			
		ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	202,559,336.55	202,559,336.55	-	-	202,559,336.55
หนี้สินตามสัญญาเช่า	151,326,871.74	40,411,451.17	117,289,163.86	18,851,800.00	176,552,415.03
	353,886,208.29	242,970,787.72	117,289,163.86	18,851,800.00	379,111,751.58

27.7 การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

28. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	141,485,816.80	(31,574,761.63)	47,100,148.75	(175,498.04)	156,835,705.88
รวม	141,485,816.80	(31,574,761.63)	47,100,148.75	(175,498.04)	156,835,705.88

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20,110,000.00	(20,110,000.00)	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	55,855,866.06	(25,799,460.37)	111,028,840.59	400,570.52	141,485,816.80
รวม	75,965,866.06	(45,909,460.37)	111,028,840.59	400,570.52	141,485,816.80

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท				ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	130,861,522.91	(26,634,799.92)	47,100,148.75	-	151,326,871.74
รวม	130,861,522.91	(26,634,799.92)	47,100,148.75	-	151,326,871.74

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท				ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	การแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20,110,000.00	(20,110,000.00)	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	55,855,866.06	(21,638,121.60)	96,643,778.45	-	130,861,522.91
รวม	75,965,866.06	(41,748,121.60)	96,643,778.45	-	130,861,522.91

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสดรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า จำนวนเงิน 378.95 ล้านบาท และเงินสนับสนุน 207.00 ล้านบาท และอีกร้อยละ 10 - 20 จากยอดขายสินค้าสโมสรตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาให้การสนับสนุนสโมสร
- ภาระผูกพันจากการซื้อสินค้าและบริการ จำนวน 9.42 ล้านบาท
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับการชำระค่าโปรแกรมระหว่างติดตั้งและทรัพย์สินระหว่างติดตั้งจำนวน 30.66 ล้านบาท




วิชัย วนะศักดิ์ศรีสกุล


ดวงใจ พรหมวิเศษ

(ง) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและสัญญาจ้างบริการ โดยบริษัทมีภาระผูกพัน ดังนี้
(หน่วย : บาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภายใน 1 ปี	16,272,269.07	15,497,318.24	11,015,949.33	14,972,345.67
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	15,294,350.75	1,722,341.76	15,294,350.75	1,722,341.76

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน 76.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 7,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 3,876,000 หุ้น หรือร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2568
- การอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.60 ล้านบาท
- การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.2206 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 129.97 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ดวงใจ พรหมวิเศษ